

## ปาฐกถา

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันส่งมอบตำแหน่งอธิการบดี

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552

ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กราบนิมัสการพระคุณเจ้า ท่านเจ้าคุณธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ และ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วพระอารามหลวงจังหวัดเชียงราย กราบเรียนท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยที่เคารพทั้งสองท่าน กราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ท่านผู้มีอุปการคุณ ท่านผู้ซึ่งร่วมอุดมการณ์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้มาตั้งแต่แรก ซึ่งเป็นชาวเชียงรายที่มานั่งอยู่ ณ ที่นี้จำนวนมาก กระผมขออนุญาตกล่าวในเบื้องต้นว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำชื่นชมยินดีที่มีต่อกระผม ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่วันแรกจวบจนถึงปัจจุบัน กระผมขออนุญาตกราบเรียนว่า การดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยตามที่ปรากฏแก่ตาท่านทั้งหลายในปัจจุบันนั้น มิได้เกิดจากตัวกระผมแต่เพียงผู้เดียวตามที่ท่านได้กรุณาชื่นชมยินดี แต่ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทั้งหลาย ที่ได้กรุณาร่วมแรงร่วมใจให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดขึ้น เมื่อร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ยังช่วยกันทำนุบำรุงให้มหาวิทยาลัยนี้ได้เติบโตต่อไป

เมื่อได้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งแล้ว ท่านรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยทั้งสองได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มีรากฐานการดำเนินการที่มั่นคงต่อมา รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือเทศบาล ที่ท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเชียงรายได้ขึ้นมากล่าวเมื่อสักครู่นี้ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้มีการดำเนินการในเบื้องต้นมาแล้ว องค์กรประกอบสำคัญที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประสบความสำเร็จนั้น ก็คือกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัย กระผมขอกราบเรียนว่า ลำพังแต่ตัวผมเองซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นรักษาการอธิการบดีในวาระแรก และเป็นอธิการบดีในลำดับต่อมานั้น คงไม่สามารถกระทำการสิ่งใดให้มีความสำเร็จได้อย่างดีเช่นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน หากมิได้มีนายกสภามหาวิทยาลัย คือ ท่านพลตำรวจเอก เกา สารสิน และท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีการแนะนำให้กระทำในสิ่งที่เหมาะสมที่ควร และกระทำการในสิ่งซึ่งจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นแล้ว ท่านผู้มีอุปการคุณต่าง ๆ ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายราษฎร์ รวมทั้งพ่อค้าประชาชนทั่วไป ได้กรุณาให้ความสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ การเงินและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยิ่งยวด สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นพลังขับเคลื่อนและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เจริญเติบโตมาอย่างมั่นคงอย่างเช่นอยู่ในปัจจุบัน แต่ในขณะที่เดียวกันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่เคยห่างไกลจากศาสนจักร การดำเนินการใดๆ ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังอยู่ในศาสนาจักรและคณะสงฆ์ของจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใด

นั้น ก็ได้ปรึกษาหารือ และได้ไปกราบนมัสการขอคำแนะนำจากพระคุณเจ้าตามพระอารามต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณธรรมราชานุวัตร ท่านเจ้าอาวาสวัดพระแก้วซึ่งถือเป็นหลักชัย หลักใจ ของพวกเราชาว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ท่านกรุณากับพวกเรามาโดยตลอด สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ท่านทั้งหลายเห็นนี้ขออนุญาตเรียนด้วยความจริงใจว่าเราดำเนินการไปภายใต้พระราชปณิธานปลูกป่า สร้างคนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย เรามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เราใช้พระราชสมัญญานามของพระองค์ท่านมาเป็นที่ชื่อของมหาวิทยาลัย ดังนั้นหลักการทำงานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ของสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือว่าเรากระทำการสิ่งใดก็ตามแต่จะต้องคำนึงถึงพระเกียรติของพระองค์ท่านเป็นสำคัญ เรายึดถือท่านเป็นหลักชัยในการทำงาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความตั้งมั่นที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่เชิดชูเกียรติยศ แห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อย่างแท้จริง จากความคิดที่เรามีความรู้สึกที่อยากเชิดชูสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นก็นำไปสู่กระบวนการทางความคิดที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแนบแน่น จะเคารพและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์ ความรู้สึกของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ผ่านมานั้นมิได้เป็นแค่ความรู้สึกเฉย ๆ แต่ได้มีสิ่งปรากฏก็คือ มหาวิทยาลัย นั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบรมศานุวงศ์ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ผ่านมา เริ่มจากการที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระราชสมัญญานามของสมเด็จพระสังฆราชของ มหาวชิราวุธวิทยาลัย แห่งนี้ หลังจากนั้น ทุกพระองค์ได้ทรงพระเมตตาพระราชทานพระราชนุญาต พระราชทานพระราชวโรกาส และพระราชทานในสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นมงคลแก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มาโดยตลอด แม้กระทั่งการพระราชทานปริญญาบัตรนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมแห่งนี้ กล่าวได้ว่าเกือบทุกพระองค์ที่สามารถเสด็จมาได้นั้นทรงพระกรุณาเสด็จมา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครบทุกพระองค์ กระผมกราบเรียนว่าความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นด้วยพระบารมีปกเกล้าอย่างแท้จริง ดังนั้นในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก เล่มหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายคงจะได้รับแล้วก็คือได้ร่มพระบารมีปกเกล้า 11 ปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรามีความรู้สึก เรามีความสำนึกอย่างนั้นอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ที่ผมจะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจากที่ได้เดินทูงมุ่นหน้ากับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐ ฝ่ายเอกชน และฝ่ายจังหวัดเชียงรายซึ่งต้องถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่สุดของการดำเนินการมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจว่าผมมีความสุขที่ได้มีโอกาสทำงานให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมมีความสุขที่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนทั่วไป ผมมีความรู้สึกว่าการะกิจที่ตั้งใจอยากจะทำนั้นในส่วนตัวของกระผมเองได้หมดสิ้น กระผมได้กระทำในสิ่งที่คิดว่าอยากจะทำ ได้เห็นผลในสิ่งที่ทำ ในส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้น แต่ความเป็นมหาวิทยาลัยนั้น ภารกิจของมหาวิทยาลัยไม่มีที่สิ้นสุดและภารกิจของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะรับใช้สังคมและประเทศของเรา สิ่งทีกระผมไม่ห่วงอีกประการหนึ่งก็คือว่าถึงแม้กระผมจะพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีไปแล้ว แต่เรายังมีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมที่จะคอยกำกับดูแลและสานต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลและประสบความสำเร็จต่อไปให้ดียิ่งกว่าที่เป็นมา และความไม่รู้สึกเป็นห่วงและไม่เป็นกังวลอีกประการหนึ่ง ก็คือการที่

สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้คัดเลือกท่านรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป ให้มาดำรงตำแหน่งอธิการบดีสืบต่อจากกรรม ท่าน ดร.เทอดนี้ ท่านก็อยู่กับกรรมมา 8 ปี ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ ก็ได้เรียนรู้กันมาโดยตลอดจึงเชื่อว่าท่านจะสามารถดำเนินกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปได้โดยดีโดยไม่ได้มีข้อกังขาใด ๆ ส่วนตัวกรรมเองนั้น ในฐานะผู้ที่อยู่ที่นี้มานานก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในการดำเนินการใด ๆ ก็ตามแต่กับท่านอธิการบดีคนใหม่และสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนั้นกรรมขออนุญาตกราบเรียนผ่านไปทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผ่านไปทางท่านอดีตนายกเทศมนตรี ซึ่งขอฝากไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า กรรมเองยังปวารณาตัวที่จะรับใช้เชียงรายต่อไป สำหรับท่านรองประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ใน ณ ที่นี้ กรรมขออนุญาตกราบเรียนว่าในส่วนของความเป็นสถาบันอุดมศึกษานั้น พร้อมทั้งจะร่วมกับฝ่ายการเมืองเพื่อที่จะสร้างสรรค์จร โรงบ้านเมืองนี้ให้มีความเจริญพัฒนาสถาพรต่อไป ในส่วนของพวกเราชาวเชียงรายที่ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้ซึ่งมีอยู่หลายหน้าหลายตาซึ่งกรรมไม่อาจจะกล่าวนามได้หมด ก็ขอให้รับรู้ว่ากรรมนั้นมีความซาบซึ้งในความกรุณาของท่านที่มีมาโดยตลอด แล้วเราจะร่วมอุดมการณ์กันต่อไป ในการที่จะสร้างสรรค์จร โรงมหาวิทยาลัยนี้ให้ก้าวหน้าต่อไปในโอกาสข้างหน้า สำหรับผู้มีอุปการะคุณที่มาจากกรุงเทพมหานครวันนี้ซึ่งมีอยู่หลายท่าน กรรมก็ขออนุญาตกราบเรียนว่ามีความรู้สึกปลื้มปิติ มีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณที่ท่านทั้งหลายได้ให้กรรมมาโดยตลอด รวมทั้งท่านทั้งหลายที่กรุณาเป็นกรรมการให้กับพวกเรา กรรมการตรวจสอบภายในในวันนี้ สองท่านได้เป็นผู้แทนมา กรรมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆ และสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับใดก็ตามแต่ จนถึงคนงาน คนสวนอะไรก็ตามแต่ ขอได้รับความขอบคุณจากกรรมด้วยความจริงใจอย่างยิ่ง หากปราศจากพวกท่านทั้งหลายแล้วผมคงไม่สามารถทำงานได้ เพราะเรามีสองมือเท่านั้น แต่ความร่วมมือร่วมใจของท่านทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งซึ่งยังประโยชน์และทำให้มหาวิทยาลัยนี้เดินไปได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความสามัคคีในหมู่พนักงาน ในหมู่คณาจารย์ ในหมู่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนั้นถ้าจะให้ฝากอะไร ไว้ให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็ขอฝากให้ทุกท่านดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีกลมเกลียวที่จะสร้างมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง ให้มีความรุ่งเรืองเจริญเติบโตต่อไปภายใต้การสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัย และในท้ายที่สุดนี้ กรรมขออนุญาตกราบเรียนว่าความเป็นมหาวิทยาลัยนั้นไม่มีที่สิ้นสุด มหาวิทยาลัยจะต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตัวบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องข้องกับมหาวิทยาลัยนั้น เข้ามาเกี่ยวข้องเพียงในช่วงเสี้ยวหนึ่งของกาลเวลาเท่านั้น ฉะนั้นในช่วงเสี้ยวหนึ่งของกาลเวลาที่เราได้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี้ ก็ขอให้เราจงตั้งใจมั่นว่าเราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เจริญ รุ่งเรือง และเติบโตไปอย่างดีที่สุด เช่นเดียวกัน